



THÔNG TIN MỤC VỤ Rottenburg - Stuttgart

Số 75/7 * Tháng 09.2024

Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

THƯ MỤC VỤ

Kính chào quý Ông Bà Anh Chị Em

Những ngày qua thật nóng bức! Hy vọng mọi người trong giáo xứ đã có những ngày nghỉ tốt đẹp và bình an, để có đủ năng lực tiếp tục sinh hoạt trong giáo xứ.

Chúng ta đang đứng trước một lễ Tạ Ôn: mừng Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát Tuần của vị Cựu Chủ Chăn trong giáo xứ chúng ta: Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu. Hơn một phần tư thế kỷ, ngài đã đóng góp công sức xây dựng giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart với lòng nhiệt huyết và kiên trì. Tuy về hưu tại Fatima, ngài vẫn tiếp tục với nhiệt huyết ấy để gây dựng một nhà tâm linh cho giáo dân Việt Nam ở hải ngoại mang tên “Nhà Mẹ La Vang”. Ngài luôn cuu mang tâm tình “Nhà” là nơi thoải mái, hạnh phúc và bình an.

Ngài sắp về “Nhà Giáo Xứ” chúng ta trong dịp mừng lễ Tạ Ôn như nêu trên vào lúc 10:30 giờ ngày thứ bảy 07.09.2024 tại St. Andreas, Reutlingen. Vậy chúng ta hãy hân hoan đến Reutlingen đón tiếp ngài.

Sự hiện diện của Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Thánh Lễ Tạ Ôn càng nhiều, càng nói lên tâm tình tri ân ấm nóng của chúng ta dành cho cha Stêphanô như một hình thức thời tiết tâm tình nồng ấm của chúng ta dành cho Ngài vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho ngày lễ Tạ Ôn tốt đẹp và bình an.

Lm Quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Phân ưu

✠ Bà Anna-Maria Cao Thị Thúy Nga là vợ của ông Bùi Minh Tâm và là em dâu của bà Đậu Bạch Phượng (Stuttgart) qua đời ngày 18.07.2024. Hưởng thọ 69 tuổi.

✠ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Minh Thông là thân phụ của anh Nguyễn Thế Hợp đã qua đời lúc 7:50 giờ ngày 20.07.2024 tại Melbourne, Úc. Hưởng thọ 105 tuổi.

✠ Bà quả phụ Tống Văn Ký, nữ danh là Maria Teresa Phan Thị Ly là thân mẫu của anh Tông Văn Việt, qua đời lúc 8:15 giờ ngày 10.08.2025 tại Houston, Texas. Hưởng thọ 80 tuổi.

Giáo xứ xin chia buồn cùng ông bà Hùng Phượng, anh chị Hợp-Vĩ, anh chị Việt-Thúy và quý tang quyến.

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Anna-Maria, Gioan Baotixita và Maria Teresa vào Nước Trời!

Cảm nghiệm chia sẻ của các Tân Cursillistas

Hôm nay Chúa Nhật tôi được tham dự một thánh lễ ở Cộng đoàn Schorndorf thật sốt sắng, được đứng hát chung với ca đoàn rất dễ thương làm cho tâm hồn tôi mến Chúa và yêu người hơn. Nhận được ơn Thánh Chúa và đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về Sứ điệp truyền giáo năm nay 2024: “Hãy đi, và mời tất cả mọi người đến dự tiệc.” (Mt 22:9). Thêm vào đó, tôi cảm động về bài giảng của cha xứ trong thánh lễ hôm nay liên quan đến bài Tin mừng theo thánh Marcô: „Các người gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân,„ Cha mời gọi tất cả những người đang tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa Giêsu dạy: Hãy tẩy rửa tâm hồn mình cho tinh sạch. Rồi cha đã mời 5 anh chị Tân Cursillistas lên gần bục giảng. Các anh chị là những người mới tham dự khoá tĩnh huấn 3 ngày của Phong trào Cursillo mở trong tháng vừa qua và trở về nhà với một tâm hồn biến đổi sâu sắc, như những chiếc bình mới đã được Thiên Chúa nặn lên tinh sạch. Được nghe những chia sẻ và được thấy những xúc động của các anh chị là động lực thúc đẩy tôi ghi lại để chúng ta cùng cảm nghiệm sống đức tin, nắm tay nhau cùng đến với Thiên Chúa và mời gọi thêm những người bạn khắp nơi cho dân Chúa ngày càng nhiều như sao trên trời nhé.

Sau đây là những chia sẻ:

Một anh đến từ thành phố xa 70km, anh cảm động không ngờ những gì anh được học trong 3 ngày. Phần xác anh được các cha thầy trong nhà Dòng

Xitô Châu Sơn nấu các món ăn Việt Nam rất ngon. Về phần hôn anh được củng cố đức tin rất nhiều, anh hứa với lòng mình sẽ sống đạo sốt sắng hơn, tập trung giúp gia đình vợ con biết nhiều hơn về Thiên Chúa mà anh đã được cảm nhận trong khóa 3 ngày.

Một chị xúc động, đã vượt qua những khó khăn để đến tận Paris tham dự khóa nữ. Chị học được rất nhiều, chị đã nhận ra mình đã có nhiều lỗi phạm, thiếu sót trong quá khứ, chị vừa chia sẻ vừa khóc, nước mắt chị tuôn trào làm cho trái tim tôi cũng nhói lên ít phút. Chị hứa với lòng mình sẽ sống tốt hơn, sống xứng đáng là con ngoan của Chúa. Anh chồng của chị cũng tham dự khóa nam trước đó 1 tuần, và cả hai sau đó trở về nhà sống rất hạnh phúc theo linh đạo của Phong Trào.

Chị kể tiếp chia sẻ rằng: lúc trước rất sợ nói trước đám đông, không bao giờ phát biểu chia sẻ, tự dung sau khóa học 3 ngày được ơn Chúa Thánh Thần chị đã can đảm đứng đây để chia sẻ. Chị cảm nhận rằng, được sống trong khóa 3 ngày là một hồng ân. Chị tạ ơn Chúa vì chị được tham dự khóa này. Trước đây chị đã nghe có mở khóa học ở Wernau, mà mãi đến năm nay chị mới tham dự được. Khóa học đã biến đổi đời sống đức tin chị rất nhiều.

Một anh tâm tình rất vui tươi: anh háo hức hỏi thăm khi nào có Hội nhóm để được gặp gỡ lại những người bạn trong Phong trào. Anh với những anh khác cùng bàn với nhau để chọn thời gian thích hợp cho những lần hội nhóm nhỏ học hỏi Lời Chúa và sống tình bạn với nhau.

Anh cuối cùng chia sẻ: Anh đã đến với Phong Trào Cursillo rất đặc biệt vì thua cá độ với cha xứ, và anh đã rất hài lòng và tâm đắc, nhất là không âm ức vì bị thua cha xứ. Anh được học trong 3 ngày rất nhiều, về cách sống đạo đúng đắn, cách hành đạo và học đạo, nhất là được học rất kỹ về các Bí Tích mà xưa nay anh chưa bao giờ được nghe chi tiết như thế, cùng các ơn Thánh mà một người Kitô hữu được lãnh nhận.

Anh cho biết được đánh động rất nhiều về tinh thần của các anh chị em đi trước và đến giúp trợ tá khóa 3 ngày. Anh quan sát những anh chị trợ tá có tình bạn rất thân thiết. Tình bạn này không thể giả dối hay đóng kịch được. Nhóm trợ tá đã phục vụ hết lòng 3 ngày cho các khóa sinh, nhưng không hề thấy sự mệt mỏi, mà trên khuôn mặt các anh chị luôn có niềm vui hân hoan tràn đầy sức sống. Các anh chị có tình yêu Chúa thực sự. Điều đó đã làm anh xúc động, đã quyến rũ anh vào quỹ đạo của tình bạn Cursillo. Qua đó anh hẹn lòng mình, từng bước nhỏ thay đổi cuộc đời, mỗi ngày bước một bước không vội vàng, nhưng kiên trì, trung thành với nguyện ước của anh, là trở nên người tốt lành hơn, mến Chúa yêu người hơn, trở nên một

người chồng, người cha, người chủ tiệm gương mẫu. (Tôi cũng hồi hộp cảm nhận những biến đổi tích cực của anh)

Kết lời, anh mời gọi khuyến khích các anh chị em trong Cộng Đoàn Schorndorf nên tham gia vào Phong Trào, vì nơi đó có tình yêu thương chân thành nâng đỡ và những khuôn mặt luôn vui vẻ thân thiện có Chúa trong tâm hồn.

Mến chúc các Tân Cursillistas đạt được những ước mong mà các anh chị đã thề hứa với Chúa trong 3 ngày, cứ sống hết mình, nỗ lực hết mình và phó thác vào Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu và toàn năng nhé.

Một người dự lễ ghi lại

HÀNH HƯƠNG FATIMA

ĐOÀN GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Giáo phận Rottenburg Stuttgart từ 08.- 16.08.2024

Cách đây hơn 10 năm, tôi đã đến Fatima. Nhưng dư âm cuộc hành hương ngày ấy, đứng ra là cuộc du lịch, hình như đã mất hút vào khoảng không nào đó. Lần này hoàn toàn khác, tôi đã xác tín, hành hương là một lần chúng ta cùng nhau lên đường, tìm về vùng đất có dấu tích thiêng liêng, hiệp nhất với người đồng hành, sống những ngày giữ đạo tích cực, sốt sắng. Hành trang tôi mang theo trên đường tìm về Mẹ, ngoài niềm tin, vui mừng, hoan hỷ, là những nỗi niềm riêng, lo âu, bệnh tật, tang chế hòa lẫn với u uẩn, suy tư về tình hình thế giới đang chuyển mình.

Loay hoay chẳng mấy chốc đã đến lúc khởi hành, ngày thứ năm 08 tháng 8. Đêm vẫn chưa qua, đoàn người từ khắp các nơi đã lên đường đến phi



trường Stuttgart cho kịp giờ hẹn. Sau thủ tục dân sự, check-in, gởi hành lý, đoàn ta tập trung lại, nghe Cha xứ dặn dò, chia toán, nhận mũ và sách hành hương. Trước khi lên đường, cần những phút giây lắng đọng để chuẩn bị tâm hồn, đoàn tìm góc vắng vẻ, cử hành nghi thức phụng vụ đầu tiên. Qua trạm kiểm soát an ninh, mọi người còn một ít thời giờ cho cá nhân, tìm chút gì lót lòng.

Chuyến bay khởi hành trễ độ 1 giờ, khiến chị Margarida (tour guide), phải chờ khá lâu tại phi trường Lisbon. Sau lời giới thiệu và chào mừng, tiếng Bồ đầu tiên chị dạy cho đoàn là hai chữ „cám ơn“. Không ngờ, tiếng Bồ lại lắt léo đến thế; đàn ông nói „obrigado“, đàn bà lại bảo „obrigada“. Xe buýt rời phi trường, mở đầu chuyến tham quan thành phố Lisbon. Thủ đô Lisbon cũng là thành phố lớn nhất nước Bồ, tính cả trung tâm và vùng ngoại ô có khoảng 2,81 triệu dân, chiếm 27% dân số, được xếp vào hàng thứ 9 trong Liên Minh Âu châu và là thành phố cổ thứ ba Âu châu, sau Roma và Athen. Chiếc xe buýt lao lách qua các ngõ hẹp, chạy về hướng Tây, để đến khu phố Belém, xưa thuộc ngoại ô đô thị Lisbon. Xe chạy qua khu phố mới, với kiến trúc đầu thế kỷ thứ 20. Vì vào lúc nghỉ hè, đường phố tuy đông xe, nhưng không tắc nghẽn như thường nhật. Nhìn ra hai bên đường, thỉnh thoảng ta khám phá vài ngôi nhà cũ, trên mặt tiền có những bức hình lát bằng gạch tráng men, nét đặc biệt của Bồ Đào Nha. Đến Praça de Dom Pedro IV hay Rossio, nên có hình các đợt sóng, cân bằng gạch tráng men đen trắng, đoàn người được xuống xe, tìm vài phút thư giãn sau chặng đường ngòai bó gối. Một chút nghỉ ngơi, đoàn quay lại xe, tiếp tục lên đường. Xe trực chỉ hướng sông Tejo, chạy về phía „Rato“, đến Belém. Bác tài lái chậm chậm để khách có thể nhìn di tích lịch sử và đền đài nằm dọc theo bờ sông. Bây giờ thì mệt mỏi đã thấm dần vào cơ thể. Đầu óc không thể nào tập trung như trước nữa, tựa như ổ cứng của máy vi tính đã gần đầy, không còn chỗ để ghi. Xe dừng lại trước Tu viện Mosteiro dos Jerominos. Tiếc rằng ta chỉ có thể nhìn toàn diện phía bên ngoài. Dăm ba người già chân yếu không thể đi hết một vòng công viên rộng lớn đến tòa nhà dài 300 m, đành tìm quán cà phê, tiện thể thưởng thức món bánh đặc sản Pastéis de Nate. Trước khi về khách sạn, đoàn ta được viếng tượng đài Cách mạng Hoa Cẩm Chương Monumento de evocacao ao 25 de abril trong công viên Eduardo VII. Từ ngọn đồi thoải thoải, ta có thể đưa tầm mắt xuyên qua trung tâm lịch sử của Lisbon đến tận bờ sông Tejo thấp thoáng đằng xa. Về đến khách sạn Ramada, các bác cao niên đã mệt nhọc, chỉ còn chờ nhận phòng, ăn qua loa buổi tối, sinh hoạt chung với cả đoàn, để có thể ngã lưng lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Nhóm trẻ hơn, vẫn còn

phong độ, rủ nhau thám thính một vài cửa hàng, siêu thị trong khu phố tương đối sầm uất.

Một ngày tại Lisbon đã qua đi, đầu buổi sáng ngày 09 tháng 8, chuyến xe buýt đưa đoàn trở lại khu phố cổ, đi bộ qua những con hẻm chật hẹp, đến nhà thờ thánh Antôn (Santo António) để Cha xứ cử hành thánh lễ đầu tiên trên đất Bồ. Sau đó, đoàn bước qua phía đối diện, viếng nhà thờ Chính tòa, Sé Patriacal hay còn được gọi là Igreja de Santa Maria Maior, ngắm nhà nguyện cẩm đá trắng men màu xanh và trắng, nơi Ngài đã chịu phép rửa.

Xe tiếp tục chạy dọc theo bờ biển, hướng Estoril, đến Cascais khi nắng đã lên cao. Nghỉ trưa, thưởng thức miếng kem Santini xong là đến lúc khởi hành đi Sintra. Bác tài chọn con đường ngoằn ngoèo, hai bên là vách đá, qua những cánh rừng đầy cây sồi, vỏ dùng làm nút bần, cây khuynh diệp và ngọn thông cao giữa trời. Dừng chân tại Sintra, lạc vào những con phố chật hẹp, đầy cửa hàng. Ghé nhà thờ Martinho cách chỗ đậu xe không xa, từ trên cao nhìn xuống thung lũng trải dài bên dưới.

Ngày 10 tháng 8, khởi hành đi Fatima lúc 9 giờ. Khoảng cách Lisbon-Fatima chỉ độ 130 km, nên 11 giờ đã đến Fatima. Con đường tuy không dài, nhưng cũng đủ giờ để Cha xứ tập hát cho đoàn. Cũng nên nhắc, các buổi lễ trở nên sốt sắng, long trọng nhờ vào tiếng đàn của chị Ngọc Anh, đàn sĩ thông thạo cả hai nhạc cụ Guitar và organ, hợp với đàn sĩ Thành Công.



Dừng chân trước rừng thông và cây khuynh diệp, Nhà Mẹ La Vang tại Fatima tọa lạc trong khu vườn rộng gần 5000m², cách Trung Tâm Thánh

Mẫu Fatima chừng 1 cây số. Cha Stêphanô, cựu Cha xứ đã đứng đây từ lâu để đón đoàn con đến từ xa. Tay bắt, mặt mừng, vòng tay thân ái, xiết chặt tình thân, Cha còn nhớ từng khuôn mặt, tên từng người. Bước vào cổng, phía bên phải là đài Đức Mẹ La Vang, một mảnh quê hương Việt Nam trên đất nước xa lạ. Nhiều người từng đến đây, ngạc nhiên và xúc động trước tòa nhà khang trang mà cách đây hai năm còn là căn nhà bỏ hoang.

Đến sớm, đoàn còn đủ thời giờ viếng làng Aljustrel, cách Fatima chừng 2 km về hướng nam, thăm những ngôi nhà mộc mạc mà ba trẻ chẵn cừ từng sinh sống. Đáng tiếc, các ngôi nhà đã được trùng tu, trừ căn phòng của chị Lucia còn giữ như xưa, đánh mất cái nhìn trung thực về đời sống giản dị của con người hơn 100 năm về trước. Hôm sau, chúng tôi có dịp trở lại làng, thăm ngôi nhà thờ, chỗ các em thường dự lễ, nhìn qua bên kia đường là nghĩa trang duy nhất, trong đó có mồ mã của dòng họ Marto.

Bước vào đền thánh, Vương Cung Thánh Đường Mân Côi nằm trên cao, tháp chuông, vương niệm nổi bật trên nền trời trong xanh. Đối diện là Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, có thể chứa đến 10.000 ngàn người. Hai tòa nhà linh thiêng được nối với nhau bằng quảng trường dài khoảng 750m và rộng 250m có thể chứa trên 200.000 người, chính giữa là con đường sấm hối dài 181m. Giữa trung tâm, tượng Thánh Tâm Giêsu, uy nghi trên bục đá. Tượng Chúa được đặt trên nguồn nước mà người ta cho là nước thánh, có thể chữa lành bệnh. Lúc 16 giờ thánh lễ trong nhà nguyện Chúa Phục Sinh, một trong quần thể các nhà nguyện nằm dưới Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi. Sau đó Cha Stêphanô dẫn đoàn đến Bảo tàng viện Chuỗi Mân Côi (Rosarium). Còn tiếp...

Tết Trung Thu 2024

Tết Trung Thu sẽ được tổ chức cho các thiếu nhi vào ngày **28.09.2024**.

Thema: Ihr seid das Licht der Welt

Chủ đề: Các Con Là Ánh Sáng Cho Thế Gian

Địa điểm: Hội trường nhà thờ St. Martinus,

Martinisaal, Adolfstraße 12, 70806 Kornwestheim

15:00 giờ tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ.

15:30 giờ Thánh lễ tại Hội Trường St. Martinisaal, Kornwestheim.

Sau Thánh lễ chương trình gồm có:

- Văn nghệ, thi lồng đèn & áo dài, múa lân, rước lồng đèn.

Xin các cháu chuẩn bị lồng đèn và áo dài để thi.

- Tombola, thức ăn Việt Nam và nước giải khát.

- Tất cả tiền lời sẽ giúp cho các em nghèo ở Việt Nam.

Ban tổ chức Trung Thu Giáo Xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart

Cùng với sự cộng tác: - Đoàn múa lân Stuttgart

- Das Dreierpack "Gaukler"

Hướng dẫn đường đi bằng S-Bahn:

S4+S5 Ausstieg Kornwestheim, đi theo hướng **Innenstadt**.

Khi ra khỏi Unterführung quẹo phải, vào đường Johannesstrasse. Đi khoảng 3 phút nữa, sẽ thấy nhà thờ nằm bên phải.

Phía sau nhà thờ St. Martinus là Gemeindehalle **Martinisaal**

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

Anh Hùng & anh Đạt (Tổng quát): 0152-29290267

Ngày họp mặt các ca đoàn, thứ năm 03.10.2024

Bị ngăn cản bởi những năm đại dịch, năm vừa rồi chúng ta đã vượt qua và có khóa luyện thanh trong ngày họp mặt các ca đoàn trong giáo xứ. Năm nay theo thói quen tốt, chúng ta lại họp mặt sinh hoạt ca đoàn trong giáo xứ. Có nhiều điểm chúng ta cần nối kết, chia sẻ, mang tinh thần, tiếng cười và niềm vui trao nhau.

Mến mời quý anh chị tham dự. Xin ghi danh qua ca đoàn địa phương của mình và báo về cha xứ.

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ vào ngày 05.10.2022

Các thành viên trong HĐMVGX và các ban ngành cho Hội Xuân 2024 sẽ họp tại St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen. Thư mời sẽ được gửi đến sau.

Hội Mân Côi

Trong thời gian qua giáo xứ chúng ta đã có những người ghi danh vào Hội Mân Côi. Sau một thời gian chờ đợi các thành viên sẽ chính thức đeo khăn và tuyên hứa trong thánh lễ lúc 15:00 ngày 07.10.2024 tại Stuttgart (Xin xem lịch lễ ở trang cuối). Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến hiệp thông và cầu nguyện cho các Hội Viên Mới của Hội Mân Côi.

Tĩnh Tâm Gia Đình 2024

Chủ đề: Gia Đình Sống Năm Thánh

Theo Gương Thánh Gia Thất

và gia đình của Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu

Mục đích: Chuẩn bị cho các gia đình sống Năm Thánh

Thời gian: từ 17g00 thứ sáu 15.11 đến trưa Chúa nhật 17.11.2024

Địa điểm: Trung tâm hành hương Marienfried

Marienfriedstr. 62, 89284 Pfaffenhofen an der Roth

Lệ phí cho cuối tuần: 165 € -195 €/ người (tùy theo loại phòng)

Ghi danh nơi cha Giuse Công Hạnh. Mail: vp@gxvn-rs.de

(WhatsApp hay viber): 0151 1233 8381

Ghi danh có giá trị khi chuyển 165 € / người để giữ chỗ.

Về: Katholische Kirchenpflege Reutlingen

IBAN: DE13 6405 0000 0000 0013 22

BIC: SOLADES1REU

Bank: Kreissparkasse Reutlingen

Verwendungszweck: Vietnamesische Gemeinde – Exerzitien 2024 và tên người tham dự

Xin báo tin khi chuyển tiền. Hạn chót ghi danh vào ngày 14.10.2024

Đồng hành: Lm G.B. Nguyễn Ngọc Thế SJ & Lm Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

Hành hương trong Năm Thánh 2025

Hành hương Roma

Roma là Giáo Đô của các tín hữu Công Giáo. Trong Năm Thánh các Cửa Thánh của 4 Đền Thờ (ĐT) lớn tại Roma được mở ra: ĐT Thánh Phêrô, ĐT Thánh Gioan Laterano, ĐT Đức Bà Cả và ĐT Thánh Phaolô ngoại thành. Cửa Thánh là biểu tượng của Chúa Kitô (Ga 10,7). Những người hành hương đi qua Cửa Thánh có thể nhận được Ôn Toàn Xá trong các điều kiện thông thường.

Chuyến hành hương Roma từ 29.05.-05.06.2025 sau 3 tuần thông báo trong tháng 7.2024 đã có đủ người ghi danh. Tuy nhiên, còn một số người muốn tham dự. Do đó, giáo xứ mở một cơ hội mới cho những ai có ý định hành hương Roma trong Năm Thánh.

Thời gian sẽ từ 04.-11.08.2025

Lệ phí: Khoảng chừng **850 €** tùy theo vật giá có thể leo thang trong thời gian tới. Trong đó bao gồm Halbpension (nghỉ đêm, ăn sáng, ăn tối), xe Bus đón đưa đến những địa điểm kính viếng và tham quan một số ngày)

- **Vé máy bay tự mua** (để đơn giản việc tổ chức và linh hoạt (giờ giấc, phi trường) cũng như rẻ hơn khi mua theo cá nhân thay vì mua theo nhóm)

Lưu ý: Nên dùng Kreditkarten (Visa hoặc Master) để thanh toán tiền vé máy bay vì hầu hết các Kreditkarten đã có luôn Reise- hoặc Rücktrittsversicherung)

- Số chỗ có giới hạn, nên ai muốn tham dự chuyến hành hương này, xin ghi danh càng sớm càng tốt và đóng tiền cọc là **350 €**.

- **Ghi danh:** qua cha xứ: vp@gxvn-rs.de ĐT: 07121-742851
Mọi chi tiết sẽ được thông báo trước khi người tham dự mua vé bay.
Ghi danh có giá trị sau khi đã chuyển tiền cọc là 350 €.

Hành hương đặc biệt

Trong thời gian qua hành hương Đất Thánh tại Do Thái đã bị gián đoạn, vì chiến tranh. Thay vào đó trong Năm Thánh 2025 giáo xứ sẽ tổ chức chuyến hành hương kính viếng các Cộng Đoàn/Giáo Hội Tiên Khởi của Kitô giáo & Nhà Đức Mẹ ở Êphêô, Nicea (325) - Hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này diễn ra công đồng cách đây 1700 năm. Trong công đồng Nicea, Kinh Tin Kính (dài) đã được hình thành từ nơi đây. Được biết qua thông tin báo chí ĐGH Phanxico sẽ đến kính viếng nơi đây vào năm tới.

Thời gian dự định hành hương khoảng cuối tháng 8/đầu tháng 9.2025

- **Ghi danh:** qua cha xứ: vp@gxvn-rs.de ĐT: 07121-742851
Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất

Chúng ta cầu xin Chúa, để mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất và những nạn nhân của các thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, cam kết dân thân bảo vệ trái đất.

01 + CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.

03 TB Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

04 TT Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

05 TN Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. *1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.*

06 TS Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

07 TB Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

08 + CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

09 TH Thánh Peter Claver, Linh mục.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm

hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659). *1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.*

12 TN Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a. *1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.*

13 TS **Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.**
1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

14 TB **SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.**
Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.

16 TH **Thánh Cornelius, Giáo hoàng, và thánh Cyprianus, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.** *1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.*

17 TB **Thánh Robert Bellarmine, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.**
1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

20 TS **Thánh Andreas Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ.** *1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.*

21 TB **THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.** *Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.*

22 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.

23 TH **Thánh Piô thành Pietrelcina (Thánh Piô Năm máu), Linh mục, lễ nhớ.** *Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.*

26 TN (Đ) **Thánh Comas và Thánh Damianus, Tử đạo.**
Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

27 TS **Thánh Vincent de Paul, Linh mục, lễ nhớ.**
Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

29 + CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.

30 TH **Thánh Hieronimus, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.**
G 1,6-22; Lc 9,46-50.

Lời Chúa trong tháng

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9,35b)

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

01.09 (CN) CĐ Bác Ái, 10g00 BT hòa giải, 10g30 Lễ (St. Stephanus, Carl Zeiss Straße 3, 73614 Schorndorf-Weiler)

- 07.09 (TB) Giáo xứ mừng lễ tạ ơn Kim Khánh LM & Thượng Thọ Bát Tuần: Cha Stephano Bùi Thượng Lưu lúc 10g30 tại St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen**
- 08.09 (CN) CD Thánh Giuse Hiền, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ** (Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart)
- 14.09 (TB) CD Thánh Phaolô Hạnh, 15g00 BT hòa giải, 15g20: nguyện kinh; 15g30 Thánh Lễ** (St. Peter und Paul, Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen)
- 15.09 (CN) CD Thánh Giuse** mừng chung với giáo xứ Đức Hl. Kreuz lúc 11g00 Thánh Lễ (Heilig Kreuz Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg). Sau lễ cộng đoàn VN có bán chả giò và mì xào ủng hộ giáo xứ Đức. Những ai ở gần, xin mời đến tham dự.
- 21.09 (TB) CD Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ** (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell)
- 22.09 (CN) CD Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh Lễ.** (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim)
- 28.09 (TB) Lễ Tết Trung Thu cho trẻ em**
15:00 giờ tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ. 15:30 giờ Thánh lễ tại Hội Trường St. Martinisaal, Adolfstraße 12, 70806 Kornwestheim. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự.
- 29.09 (CN) CD Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Thánh Lễ Bỏ Mạng CD** (Maria Himmelfahrt, Adlerstraße 13, 73650 Winterbach)
- 03.10 (T5) Ngày sinh hoạt các ca đoàn tại St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen từ 10 giờ tới chiều.**
- 05.10 (TB) Họp BCH và các ban ngành** lúc 10g00 (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen)
- 06.10 (CN) CD Thánh Giuse Hiền, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ** có tuyên hứa của các thành viên Hội Mân Côi (Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart). Hôm nay các tân hội viên sẽ được đeo khăn.

✿ Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 10.2024:

(Nếu không có gì thay đổi vào phút cuối):

05.10: Reutlingen (họp); 06.10: Stuttgart; 12.10: Heidenheim; 13.10: Reutlingen

✿ Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart:

Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen. Trang giáo xứ: www.gxvn-rs.de

* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; **Email:** vp@gxvn-rs.de

ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381